

เข้ามหารับบบใหม่ยังเถียงไม่จบ

นำเสนอมื่อ : 6 ก.ย. 2559

รรมว.ศึษาธิการ เรียก กลุ่ม ทปอ.มรภ.- ทปอ.มทร. ถกร่วม ทปอ.พร้อมผู้บริหาร ศธ. แก้ปัญหาตัดเด็กเข้ามหารวิทยาลัย ดีใจทย 6 ขอ สุตทายเห็นด้วยแต่ยังไม่ไดขอสรูป

เมื่อวันที 5 ก.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึษาธิการ(ศธ.) เป็ดเผยภายหลังกการประชุมรวมกับผู้แทนทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีประชุมอธิการบดีมหาววิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และทีประชุมอธิการบดีมหาววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมวงคล (ทปอ.มทร.) วา ดนได้เชิญผู้แทน ทปอ. ทปอ.มรภ. และทปอ.มทร. มหารหรือเรื่องการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึษาต่อในสถาบันอุดมศึษา ด้วยการเป็ดระบบรับตรงกลางรวมกัน โดยใช้ขอสอบกลาง ให้เด็กสอบเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้นำคะแนนมายื่นเคลียร์ริงเฮาส์ได้ 2 ครั้ง ตามหลักคิด 6 ขอ คือ 1.อยากให้นักเรียนเรียนจบ ม.6 ครบหลักสูตร 2.ระบบใหม่ต้องไม่เป็ดภาระ 3.นักเรียนต้องมีสิทธิเลือกคณะต้องการได้ 4.มหาววิทยาลัยสามารถเลือกเด็กได้ตามความต้องการ 5. ต้องไม่มีการวิ่งรอกสอบ และ 6.ต้องดูบริบทของกลุ่ม มรภ.และมทร.ด้วย ซึ่ทีประชุมเห็นด้วยในหลักการตามหลักคิดดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในสวน มทร.และ มรภ.จะต้องไปหารหรือภายในกลุ่มของตนเองอีกครั้ง เนื่องจากทั้งสองกลุ่มยังมีขอจำกัดในการเข้าร่วมในระบบใหม่นี้

รรมว.ศึษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากการหารหรือเบื้องต้นคาดว่ากาการดำเนินการตามระบบใหม่จะเริ่มได้ในเดือนมี.ค.-เม.ย. และเสร็จสิ้นภายใน 6 สัปดาห์หลังเด็ก จบ ม.6 โดยจะให้สอบแบบทดสอบต่างๆ เพียงครั้งเดียว เพื่อนำคะแนนไปใช้ในยื่นเคลียร์ริงเฮาส์ ซึ่คาดว่าจะสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม สวนการรับสมัครจะใช้ระบบเคลียร์ริงเฮาส์ 2 ครั้งซึ่ไม่ใช้การสอบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึษาในสถาบันอุดมศึษา หรือ แอดมิชชัน และ เอนทรานซ์ โดยเบื้องต้นจะให้นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชาทั้งสองครั้ง หลังจากเคลียร์ริงเฮาส์ทั้งสองครั้งแล้ว หากมหาววิทยาลัยยังมีที่ว่างก็สามารถเป็ดรับสมัครเองได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวล 6 สัปดาห์ทีกำหนด สวนการชำระคาส้มครเข้าศึษาต่อจะให้ชำระหลังจากทีเด็กได้เข้าเรียนแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับคัดเลือกนักศึกษาในระบบโควตายังให้มีอยู่ต่อไป โดยใหม่มหาววิทยาลัยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนแต่ห้ามให้มีการจัดสอบ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ ประธาน ทปอ.มรภ. กล่าวว่า ดนได้เสนอนในทีประชุมว่า เด็กทีเรียนใน มรภ.เป็ดเด็กในทองถิ่นประมาณ 85% หากใช้ระบบนี้เด็กจะวิ่งไปมหาววิทยาลัยซึ่ไม่น่าอยู่ในทองถิ่น ดั้งนั้นจึงอยากให้เกิดถึงบริบทนี้ด้วย อย่างไรก็ตามตนยังเห็นว่า การเป็ดรับตรงน่าจะเหมาะสมกับกลุ่ม มรภ.อยู่ ซึ่ที ทปอ.มรภ.จะหารหรือรวมกันในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยจะมีตัวแทนจาก ทปอ.และ ศธ. เข้าไปชี้แจงด้วย

ขอบคุณทีมาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที 5 กันยายน 2559 เวลา 18.05 น.](#)